



คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
ที่ ๑๗๓ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรายงาน
ความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน และใช้เป็นข้อมูลส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์สอบดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับ
นโยบายและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จึงแต่งตั้งหัวหน้าสนามสอบประจำสนามสอบ
เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง และให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

๒. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ระดับสนามสอบให้ศูนย์สอบทราบ

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเอาใจใส่ อย่าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการได้ หากมีปัญหา อุปสรรค ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ทราบโดยด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางละอота พงษ์ฤทัศน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งที่ ๑๗๓ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ที่	ศูนย์เครือข่ายฯ	ชื่อสนามสอบ	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง/โรงเรียน
๑	เมือง ๑	หนองบัววิทยายน	ว่าที่ พ.ต.ปิยะพงษ์ บัวสาย	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
๒	เมือง ๒,๙	บ้านنامهเพื่อง	นายอุดม ดอนศรีโคตร	ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
๓	เมือง ๓	บ้านบกโนนเรียง	นายทองอาน บุญพรม	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพานทอง
๔	เมือง ๔	หนองหัว้าวิทยาสรรค์	นายนิวัฒน์ เสนา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉิม
๕	เมือง ๕,๑๐	หัวนาศึกษาวิทย์	นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ	ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
๖	เมือง ๖	ไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)	นายสนธิ วีริยะกุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแย
๗	เมือง ๗	ร่มเกล้า	นายสุริยนต์ ประชามาตย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม
๘	เมือง ๘	ยางหลวงพิทยาคม	นายสุเทพ ศรีราช	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคิมชาดหัวยบง
๙	ศรีบุญเรือง ๑	เมืองใหม่วิทยา	นายสุรวิทย์ ศรีดาวงค์	ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา
๑๐	ศรีบุญเรือง ๒,๖	บ้านโนนงาม	นายทิวากร ศรีชาติ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างเสียน
๑๑	ศรีบุญเรือง ๓	บ้านดอนเกล็ด	นายวัชรศักดิ์ สุจริต	ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดหานสามัคคี
๑๒	ศรีบุญเรือง ๔	ดอนปอวิทยา	นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโปร่ง
๑๓	ศรีบุญเรือง ๕	โนนคุณวิทยา	นายดุสิต ดีศรี	ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดุกสุขเกษม
๑๔	ศรีบุญเรือง ๗	บ้านหนองกุงแก้ว	ว่าที่ร้อยตรีภุชญาพันธ์ จันทร์ปัญญา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งแจ้
๑๕	ศรีบุญเรือง ๘	หนองแวงสระแก้ววิทยา	นายภุชศักดิ์ดา สุขเหลือง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเสด็จ
๑๖	โนนสัง ๑,๖	โนนสังวิทยาสรรค์	นายประภาส ลิเป้	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่
๑๗	โนนสัง ๒	บ้านโคกป่ากุง	นายชวลชัย สุ่มมาตย์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง
๑๘	โนนสัง ๓	โคกม่วงประชาสรรค์	นายเตียง ทองผา	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ
๑๙	โนนสัง ๔	ชุมชนบ้านกุดคู่	นายวีระชาติ ทารวาระ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขวางสร้อย
๒๐	โนนสัง ๕,๗	บ้านโนนสูงหนองสวรรค์	นายรุ่งเรือง วงษ์นคร	ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒